

คณ.ไวฑูรย์

125/20

มหาวิทยาลัยนครพนม
รับที่ 3902
วันที่ 29/11/2562 เวลา 09.30 น.
ผู้รับ วิชาธรรม



ที่ ศธ ๐๒๓๕/ ๑๑๙๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑๓๙ ถนนปิยะมหาราชาลัย นพ ๔๘๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม, ประธานอาสาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๕/๑๓๑๗๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมยุงลาย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและจัดกิจกรรมในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับสถานศึกษา ดังนี้

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

แล้วได้ดำเนินการ

ไวฑูรย์ วิชาธรรม

[Signature]
23/9/62

๑. จัดกิจกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
 ๒. เฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อโดยยุงลายในเด็กนักเรียน
 ๓. ประสานการควบคุมโรคหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่มีเด็กป่วย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายปริญญา ธรรมนา)
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

คำสั่ง

- ทราบ
- ตามเสนอ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- อื่นๆ.....

กลุ่มงานอำนวยการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
โทร. ๐๔๒-๕๑๑๓๓๘
โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑๓๓๙

[Signature]
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบุรณ์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

24 ก.ย. 2562

แผน ทรจ.นค.

<input type="checkbox"/> เชื้อโปลิโอ	<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน	<input type="checkbox"/> ศึกษาพิเศษ
<input type="checkbox"/> นโยบายและแผน	<input type="checkbox"/> ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
<input type="checkbox"/> วิชาการบุคคล	<input type="checkbox"/> ศุภสภา
<input checked="" type="checkbox"/> ศึกษาศาสตร์	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบภายใน
<input type="checkbox"/> กเลือภาษา	<input type="checkbox"/> นิติกร
<input type="checkbox"/> เน้นการต่อไป	<input type="checkbox"/> เขียนเพื่อทราบทั่วกัน

ที่ ศธ ๐๒๓๕ / ๑๓๖๓๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๒๐๕

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒

เวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทพ. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมยุงลาย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้นนันทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและจัดกิจกรรมในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระดับสถานศึกษา ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
 ๒. เน้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายในเด็กนักเรียน
 ๓. ประสานการควบคุมโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่มีเด็กป่วย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรียา อมตวิวัฒน์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
กลุ่มสุขภาพอนามัยพัฒนาสังคมและคุณธรรม
โทร./โทรสาร ๐๒ ๖๒๘๖๓๔๘



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

ระหว่าง

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างผู้แทนจาก ๙ หน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทั้งเก้าหน่วยงาน" มีเจตจำนงที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย โดยคำนึงถึงศักยภาพ บทบาทหน้าที่ และบริบทของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ ๑. ทั้งเก้าหน่วยงานตกลงร่วมมือดำเนินการ

- ๑.๑ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่ ๗ ร ได้แก่ โรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย
- ๑.๒ สื่อสารประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายในหลากหลายช่องทางให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการและร่วมรณรงค์ ในวันใช้เสื้อคออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ มิถุนายนของทุกปี
- ๑.๔ แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
- ๑.๕ มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ข้อ ๒. ความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือในด้านทรัพยากร วิชาการ และการบริหารจัดการ

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม หากได้รับความเห็นชอบ จากทั้งเก้าหน่วยงาน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา ๔ ปี (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นแล้วฉบับนี้ข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งเก้าหน่วยงานพิจารณาข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมหน้าพยานและต่างยึดถือไว้หน่วยงานละ ๑ ฉบับ

ลงชื่อ พลเอก (วิชัย แซงจอหอ) รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ลงชื่อ (นายทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ (นายสุพจน์ ไตรจิตต์ชัยกุล) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ (นายสุธี ทองแย้ม) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อ (นางศศิธรณีย์ สุวรรณมณี) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ลงชื่อ (นางปัทมา วีระวานิช) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ (นายสุชน กำนูนจันทิมา) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ (นายอภิจิน โชติศักดิ์) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ลงชื่อ (นายชินทร์ ศิรินาถ) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	(ร่าง) บทบาทความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กระทรวงกลาโหม	ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ทหารให้ปลอดจากลูกน้ำยุงลาย
กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และสถาบันการศึกษาในสังกัด ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์การป้องกันยุงลายกับผู้ใช้บริการ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๖ จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ดูแลสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะเทศกาลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีการด้านศาสนา <p>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <ul style="list-style-type: none"> ดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคาร สถานที่ ในเขตอุทยานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญ ตามช่วงฤดูการระบาดของโรค <p>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดการขยะในชุมชน ไม่ให้มีเศษวัสดุที่ขังน้ำ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ยาทาป้องกันยุงแก่ผู้ใช้บริการ
กระทรวงมหาดไทย	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตามสถานการณ์และปัญหาการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อควบคุมสถานการณ์โรคในกรณีเกิดการระบาด <p>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุน การจัดซื้อ จัดหาเครื่องพ่นและสารเคมีที่ได้มาตรฐานทางสาธารณสุข การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ และ/หรือ การใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมลูกน้ำยุงลาย/เห็ดราควบคุม ดำเนินการควบคุมโรคให้ได้มาตรฐานตามแนวทางที่กำหนด สนับสนุนการอบรมพนักงานพ่นสารเคมี การสำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลาย โดย อสม. เพื่อประเมินสถานการณ์และโอกาสเสี่ยงการระบาด
กระทรวงวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ดูแลสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>สถานศึกษาทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา </p> <ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมการทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อในเด็กนักเรียน มีระบบการควบคุมโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีมีเด็กป่วย
กระทรวงสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานเครือข่าย
กระทรวงอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่แรงงาน โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานประกอบการและบ้านพัก ลดจำนวนผู้ป่วยในวัยแรงงานโดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง
กรุงเทพมหานคร	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ กทม. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ